
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ 
คร้ังที่ ๔/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๑๐ ชัน้ ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

---------------------------------------------------- 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
 
  (นางอมุาสวี สอาดเอี่ยม ปฏิบัติหนาที่เปนประธานแทน นายพทิูร พุมหิรัญ) 
  ประธาน  :  ขออนุญาตเปดประชุมนะคะ เนื่องจากทานเลขาธิการไปราชการตางประเทศ 
แลวก็มีวาระดวน ก็เลยขอนดัประชุมทานคณะกรรมการนะคะ 
  ระเบียบวาระที่ ๑ ก็แจงวาทานเลขาธกิารไปราชการ และก็เนื่องจากวันนี้ฝายแผนบอก     
มีวาระดวน กร็บกวนคณะกรรมการ 
  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ ๒ คร้ัง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ วนัพฤหัสบดีที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๒ และครั้งที ่๓/๒๕๕๒ วนัศุกรที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๒ ทีละครั้ง คร้ังแรก บันทึกการประชุม 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ หนาที่ ๑ หนาที่ ๒ หนาที ่๓ หนาที ่๔ เชิญคะ 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขอประทานโทษนะคะ ในการประชุมคร้ังที ่๒ 
พ.ศ. ผิดนะคะ ๒๙ พฤศจิกายน นี้คะ มัน ๒๕๕๑ ถูกไหมคะ 
  ประธาน  :  เดือนผิดนะคะ เปน ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ใชไหมคะ หรือวาอยางไร ถา
พฤศจิกายน กต็องเปน ๒๕๕๑ เปนครั้งทีเ่ทาไร ๒๕๕๑ เพราะวาระนีบ่อกวา รับรองบันทึกการประชุม     
คร้ังที่ ๒ /๒๕๕๒ วนัที ่๒๙ มกราคม แกเดือนนะคะ หนาที่ ๑ รายชือ่กรรมการ มาประชุม ไมมาประชุม 
หนาที ่๒ ระเบยีบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๒ หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที ่๓.๑ นะคะ หนาที่ ๔ ระเบียบวาระ  
ที่ ๓.๒ หนาที่ ๕ แลวกห็นาที ่๖ หนาที่ ๗ หนาที่ ๘  ระเบยีบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาแผนยทุธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ประจําป ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๖ หนาที่ ๙ แลวกห็นาที ่๑๐  ๔.๒ การ
ควบคุมภายในของสํานักงาน หนาที ่๑๑ หนาที ่๑๒ ม ี๑๒ หนาคะ ถอืวาที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุม         
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ นะคะ 
  ตอไปบันทึกการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๒ วนัศุกรที ่๒ มนีาคม ๒๕๕๒ กรรมการทีม่าประชุม 
ผูไมมาประชุม ผูรวมประชุมนะคะ หนาที่ ๒ รายชื่อผูรวมประชุม หนาที่ ๓  ๓.๑ เร่ืองกรอบตัวชีว้ัด หนาที่ ๔ 
ก็เร่ืองตัวชีว้ัดตอ หนาที่ ๕ หนาที ่๖ หนาที่ ๗ นะคะ หนาที่ ๘ หนาที ่๙ หนาที ่๑๐ มี ๑๐ หนา ถอืวาที่
ประชุมรับรองบันทกึการประชุมคร้ังที ่๓/๒๕๕๒  
  ตอไป ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานผลการดําเนนิงานของอนุกรรมการแผนและงบประมาณ 
เชิญเลขานกุารคะ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการ                                                              นภัสสร ๑/๒ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
  เลขานุการ (นางศรีเงนิ สุขาภิรมย)  :  ขออนุญาตทาํหนาที่แทนเลขานกุาร
คณะอนุกรรมการนะคะ คณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณไดมีการประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ    
ที่เกีย่วของกับการดําเนินงานในเรื่องของแผนและงบประมาณจาํนวนทั้งสิน้ ๘ คร้ัง ตั้งแตคร้ังที่ ๑ ถึง      
คร้ังที่ ๘ วนัศกุรที่ ๑๖ มกราคม ถงึวนัที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๒ ซึง่เหน็ควรรายงานความคืบหนาการ
ดําเนนิงานของคณะอนุกรรมการแผนงานใหที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนไดทราบ มทีั้งสิน้      
๗ เร่ืองดังนี้ กค็ือ 
  เร่ืองที่ ๑ เปนเรื่องรายงานผลการเสนอของบกลางของสาํนักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ซึ่งในสวนตรงนี้ทางสาํนกังบประมาณไดแจงแลวนะคะวาไมมงีบกลางให ก็คือวาใหเราปรับใช
ในสวนที่เรามอียูไปพลางกอน แลวถาหากยังไมเพียงพอ แลวมีความจําเปนเรงดวน อยางไรก็ตามกใ็ห
สํานักงานขอรบัการสนับสนนุงบประมาณรายจายเพิม่เติมในโอกาสตอไป  
  เร่ืองที่ ๒ ก็คือ เปนการพจิารณาขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมคายประชาธิปไตย สําหรับผูนาํ
เยาวชนกรุงเทพมหานาคร ประจําป ๒๕๕๒ ของสํานักประชาสัมพนัธ โดยที่สํานักประชาสัมพันธจดั
กิจกรรมเพิม่อีก ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมคายประชาธิปไตย สําหรับผูนาํเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และขอปรับโอนเงนิงบประมาณจากกิจกรรมศิลปกรรมพื้นบานเพื่อสงเสริมประชาธิปไตยในวงเงนิ 
๗๔๖,๐๐๐ บาทถวน ซึง่ไมกระทบตอเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประชาสัมพันธ ซึ่งที่ประชุมไดอนุมัติเห็นชอบตามที่สํานกัประชาสัมพนัธเสนอ จงึขอรายงานใหทีป่ระชุม
ทราบ 
  รายการที่ ๓ ในหนาที่ ๒ จะเปนพจิารณาการจัดสรรคาอาหารทําการนอกเวลาของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ก็คอืคณะทํางานไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๒ ในวงเงิน ๑๕ ลานบาทใหแตละหนวยงานเรียบรอยแลว โดยทั้งนี้ในการดําเนินงานไดกําหนดให   
แตละสํานักกลุมงานไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณใหชัดเจนวาไดมีการ
ดําเนนิการอะไรบาง ทั้งในดานของปริมาณ แลวก็ในเชงิคุณภาพ ทัง้นี้ใหสํานกัการคลังไดแจงวงเงิน
งบประมาณใหแตละสํานักไดรับทราบดวย พรอมทั้งใหแจงดวยวา ไดมีการบริหารไปแลวในแตละสํานัก
คงเหลือในสวนคาอาหารทําการนอกเวลาของแตละสํานกั เหลืออยูเทาไร โดยใหแจงเปนระยะ ๆ ดวยนะคะ 
อันนี้รายงานใหที่ประชุมทราบนะคะ  
  รายการที่ ๔ จะเปนการพิจารณางบประมาณการจางทีป่รึกษาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในสวนของรัฐสภา รายการนี้เปนรายการในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งเราไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
ในวงเงนิ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจางที่ปรึกษา โครงการประเมนิผล และเราไดมีการ
ของบกลางไป แตวาไมไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ในที่ประชุมจึงใหสํานกัการคลัง  



คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการ                                                              นภัสสร ๑/๓ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
โดยขออนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของป พ.ศ. ๒๕๕๒ จากงบรายจายอืน่ ซึง่เปนคา
ดําเนนิงานจากรายการเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมาธิการ สําหรับเปนคาใชจายในการจาง     
ที่ปรึกษาใหคาํปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๒ วงเงนิ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้งนี้
ไดรับความเหน็จากทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเรียบรอยแลว จึงรายการใหที่ประชุมทราบ 
  สวนรายการที ่๕ ซึง่ที่อนุฯ ไดพิจารณา กค็ือเปนการพิจารณาการขอตัง้งบประมาณ
รายจายประจาํปในสวนของโครงการตามแผนยุทธศาสตร ของสํานกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่มกีารประชุมในเร่ืองของแผนยุทธศาสตรทั้งสิ้นจํานวน ๗ คร้ัง โดยวงเงนิตาม
ยุทธศาสตรทั้ง ๕ ซึง่ในการจดัทําคําขอตั้งในสวนของยทุธศาสตรนั้นกค็ือมี ๕ ยทุธศาสตร ก็คือ  
  ยุทธศาสตรที่ ๑ เปนเรื่องยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการนิติ
บัญญัติและควบคุมการบรหิารราชการแผนดิน ซึ่งมโีครงการทัง้สิน้ ๙ โครงการ  

ในยุทธศาสตรที่ ๒ เปนเรื่องเสริมสรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงสูการ 
เปนศูนยขอมลูนิติบัญญัติและรัฐสภาอิเลคทรอนิคส ๙ โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิม่ศักยภาพดานรัฐสภาตางประเทศตามมาตรฐานสากล จาํนวน ๑ 
โครงการ  

ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตยและผลักดันใหประชาชนเขามามีสวน
รวมทางการเมืองจํานวน ๗๒ โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ เปนการเสรมิสรางองคความรูประชาธปิไตยและผลักดันใหประชาชน   
เขามามีสวนรวมทางการเมอืง จาํนวน ๑๑ โครงการ ในวงเงนิทั้งสิน้ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร จาํนวน 
๕,๖๙๕,๖๙๑,๑๖๓,๐๓๖ บาทถวน อันนี้ในสวนของโครงการทางดานกอสรางอาคารรัฐสภาก็จะอยู        
ในยุทธศาสตรที่ ๑ นะคะ 

สวนในเรื่องของรายละเอียดนี้เดี๋ยวจะไปพิจารณาในวาระของวาระที่ ๒ นะคะ ทีต่อไป 
ทั้งนี้ในการดําเนินงาน ในทีป่ระชุมของคณะอนุฯ  
  ประธาน  :  ยุทธศาสตรที ่๔ ที่ ๕ มนัซ้าํกนัไหม ยทุธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางองคความรู มี 
๗๒ โครงการ แลวเงนิก็ยอดเดียวกนั พอยทุธศาสตรที ่๕ มี ๑๑ โครงการ เงนิยอดเดยีวกนั คืออยางไรคะ ๔ 
กับ ๕  
  เลขานุการ  :  ขอประทานโทษคะ พอดีเขาใจวา copy มาแลวมนัผิดนะคะ คือยทุธศาสตร
ที่ ๕ จะเปนยทุธศาสตรพฒันาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล และสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานควบคูกับหลักคุณธรรม วงเงนิ ๘๒,๔๗๕,๒๖๐ บาทถวนคะ 
  ประธาน  :  ยุทธศาสตรที ่๕ นะคะ แกชื่อ แกเงินดวยคะ ยุทธศาสตรที ่๕  



คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการ                                                              นภัสสร ๑/๔ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ยุทธศาสตรอะไรนะครับ 
  เลขานุการ  :  ยุทธศาสตรนะคะ เร่ืองพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลและสมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานควบคูกับหลกัคุณธรรม 
  ประธาน  :  เงินเทาไรคะ 
  เลขานุการ  :  ๘๒,๔๗๕,๒๖๐ บาทถวนคะ 
  ประธาน  :   ทัง้หมด ๖ ยทุธศาสตรใชไหมคะ 
  เลขานุการ  :  ๕ ยทุธศาสตรคะ 
  ประธาน  :  ยุทธศาสตรที ่๖ การมุงสูอะไร การรักษาความปลอดภัยอะไรไมใชหรือ เราเคย
มีแลว 
  เลขานุการ  :  เราปรับแลวคะ 
  ประธาน  :  ไมมีแลวใชไหมคะ 
  เลขานุการ  :  คะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ดูรายละเอียดหนอย งง โครงการหาย แลวโครงการคนทําไม
เยอะจัง ๑๑ โครงการ ๘๒ ลานบาท 
  ประธาน  :  นี่ของสํานกัพฒันาบุคลากรใชไหมคะ 
  เลขานุการ  :  ทั้งหมดเลยคะ ทุกยุทธศาสตรประมาณ ๑๐๐ กวาโครงการ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ยุทธศาสตรที่ ๕ กี่โครงการ 
  เลขานุการ  :  ๑๑ โครงการ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ทําอะไรกนัในปหนึง่ ๆ 
  เลขานุการ  :  อยางนี้คะ ในสวนของยุทธศาสตรที่ ๔ ทีม่ันม ี๗๒ โครงการจะมีอยูประมาณ
๒๐ กวากิจกรรมนะคะ ประมาณ ๒๑ โครงการ จะเปนเรื่องของการจดัจางผลิตรายงาน เนื่องจากวาสถานี
เขาจะมีการเปด คลาย ๆ วาเผยแพรออกอากาศ ๒๔ ชัว่โมง เขาก็เลยมเีพิ่มข้ึนมา ๒๑ โครงการนะคะ     
เปนโครงการจดัจางผลิตรายการ กถ็ือวารายการหนึง่ถือเปน ๑ โครงการ แตมีโครงการจริง ๆ ก็คือวา 
โครงการที่ดําเนินการปกติคอื ๔๙ โครงการ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ทําอะไรเยอะแยะ 
  ประธาน  :  ยุทธศาสตรทัง้ ๕ เราไดงบทุกยุทธศาสตรนะคะ และเปนไปตามทีห่นวยงาน 
ตั้งมา ถูกไหมคะตรงนี้ เราไมไดตัดตรงไหนเลย 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ก็ชี้แจงแลวไงวาเปนโครงการที่จัดจางสวนหนึง่ 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการ                                                              นภัสสร ๑/๕ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ขออนุญาต ทาน ผอ. ในฐานะผูดูแลอนุฯ ทําไมเยอะแยะอยางนี ้
โครงการทําไหวหรือ ทานเปนอนกุลั่นกรองดวยไมใชหรือ ใครชี้แจงไดบาง โครงการสํานักประชาสมัพันธ 
เปนจัดจางเสยี ๒๑ ที่เหลืออีก ๔๙ นี่มนั ๕๑ สิ เอา ๒๑ ลบก็ตองเหลอื ๕๑ โครงการ ๗๒ ลบ ๒๑ เหลือ ๕๑ 
โครงการ ๕๑ โครงการนี้ไปทําอะไรเยอะแยะ สัปดาหละโครงการนะ ยงัไมรวมจัดซื้อจัดจางอีก ๒๑ โครงการ 
ไหวหรือ ทาํอะไร 
  เลขานุการ  :  มี ๒ โครงการรวมกันคะ ม ี๒ หนวยงาน จะมีรายละเอยีดอยูขางใน 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ผมเหน็มนัเยอะเหลือเกิน ทาํไหวหรือ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ชวยดูคําชี้แจงสรุปต้ังแตหนา ๖๒ นะคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  อันนี้ซกัถามไดไหมครับ กรรมการนโยบายมีหนาที่ซักถามแหละ 
สงสัย มันเยอะจัด ศูนยเผยแพรพัฒนาประชาธิปไตย สํานักงานรัฐสภาประจําจงัหวดัแปลงมาเปนศูนย
เผยแพรประชาธิปไตยแลวหรือ ใชหรือเปลา สํานักงานรฐัสภาประจําจงัหวัดนี ่
  นางวนิดา มาศะวิสุทธิ์  :  อันนี้เปนกลุมยอยคะ เล็ก ๆ กอน 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เปน pilot project หรือเปลาครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานประธานครับ เรียนทานรองฯ นิดหนึ่ง ทาน
รองฯ วจิักขณ ครับ ถาทานกรุณาดเูอกสารที่แจกใหมมานี้นะครับ หนาที่ ๒๑ จะเปนโครงการของสาํนัก
ประชาสัมพันธกับสถานวีิทยุครับ กรุณาดนูิดหนึ่งครับ หนา ๒๑ เปนตนไปครับ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ๔ ลานบาทหรอืครับ กี่ศูนยครับนี่ ๒ ศนูย ที่ไหนบางครับ คือ
ผูบริหารเขารูไง ผมเปนคณะกรรมการนโยบายและแผนก็ตองทราบ กอ็ธิบายหนอยไดไหมครับ มีแตตัวเลข 
คือในคณะกรรมการนโยบายและแผนอยากซักครับ จะไดรูไปพรอม ๆ กัน ไมอยางนัน้รูอยูคนเดียว เวลาใคร
ถามรองฯ ไมรูเร่ือง คุณไมรูเร่ืองหรือ มีศนูยอยูทีน่ี่ ๆ แลว พอบอกไดไหมครับ ฝายเลขาฯ ทานประธานขอ
อนุญาตนะครับ ที่ผมรูมีอยูที่อุบลฯ เทานัน้ 
  เลขานุการ  :  คุณประสิทธิ์จาํไดไหมคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ฝายแผนก็ตองพรอม กรรมการนโยบายและแผนก็ตองบอก   
ใครเปนคนรับผิดชอบ สํานกัประชาสัมพันธและสถานีวทิยุ ใครเปนคนรับผิดชอบ จะมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
คนหนึ่งไมใชหรือครับ ตอบไดไหมครับเจาหนาที ่ซักเพื่อความพรอมนะครับ 
  เลขานุการ  :  เรามีรายละเอยีดแลวนะคะ แตวันนี้ลืมเอามาคะ ขอโทษทีคะ 
  ประธาน  :  แคเติมจังหวัด มันก็จะสมบูรณถูกไหม ๒ แหงก็คือที่ไหนบาง อยางเชน 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ไลไป ใชไหมครับ เวลาคุณไปชี้แจงคุณตองเปดแหลกเลย     
ตองเอาเอกสารมาดู เวลาคณุจะชี้แจงสํานักงบประมาณ กรรมาธกิารดวย ตองมีผลนะ ผมวาเจาหนาที่             



คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการ                                                              นภัสสร ๑/๖ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
ที่รับผิดชอบแตละสํานกัก็ตองพรอมที่จะชี้แจงตอคณะกรรมการแผนที่รับผิดชอบ สํานักดานประชุม ดาน
กรรมาธิการ ตองรูเร่ืองทัง้หมด โครงการเขาเอาไปทาํอะไร 
  ประธาน  :  โครงการแรกจัดตั้งศูนย ๒ แหง ที่ไหนบาง แลวบอก งบรายจายอืน่ ๆ ๔ ลาน
บาท แสดงวาศูนยละ ๒ ลานบาทหรือเปลา ตองชัดเจน หรือบางศนูย ๑ ลานบาท บางศูนย ๓ ลานบาทหรือ
เปลา เราตองรู อยางโครงการที่ ๒ ก ็๔๑ ลานบาทใชไหมคะ ไปกี่คร้ัง ไปที่ไหนบาง ก็จะตองมีเหมอืนพัฒนา
ประชาธิปไตย การมีสวนรวม ๔๑ ลานบาท ไมอยางนัน้ ไมอยางนั้นก็เหมือนมีแตวัตถุประสงค แตพอถาม  
ก็ไมรูวา ๔๑ ลานบาทใชอะไร ไปกี่คร้ัง กี่จงัหวัด กลุมเปาหมายกี่คน แลวก็ดึงเขามาไดจากโครงการเกา 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เห็นดวยกับทานประธาน แผนงานมีอยางไร ไมเห็นมีเลย 
  เลขานุการ  :  เดี๋ยวขอฝายเลขานุการไปปรับปรุงเพิ่มเตมิในเอกสารใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
ก็แลวกนันะคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  อยางผมจะถามแผนปฏิบัติงาน ๔๑ ลานบาทโครงการที่ ๒ 
แผนปฏิบัติงานมีอะไรบาง ไมรูเลย กาํหนดการเรียบรอยหรือยงัใน ๑ ปขางหนานี้คณุจะไปจังหวดันี้ เดือน
ไหน ๆ บอกหรอืยัง ไมใชนึกเอาเองจะไปไหน ใชไหม ตองมีแผนปฏิบัติการมาแนบดวย ไมอยางนั้นจะทาํ
งบประมาณแบบสมัยใหมไดอยางไร ก็ไมเห็นความชัดเจน แผนปฏิบัติการอยูไหน โดยเฉพาะโครงการทุก
โครงการ มีไหม 

เลขานุการ  :  ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึง่นะคะ คือเนื่องจากเรื่องนีท้ั้งหมดนี้จะผานในขั้นตอนการ
ประชุมคณะอนุกรรมการมาแลว แตวามนัก็เปนอยางทีท่านกรรมการไดกลาววาเราคงจะตองมีรายละเอียด
เขามา แตดิฉันขออนุญาตชีแ้จงในสวนอนฯุ นิดหนึง่วาในการดําเนนิงานนั้นคณะอนุฯ ไดมีความเขมงวด  
ในเรื่องของการจัดทําคําขอตัง้งบประมาณมากเลยนะคะ จะสงัเกตไดจะเหน็ในหนาที ่๔ ซึง่จะเปนขอสังเกต
ในที่ประชุมทีค่ณะอนุฯ ไดมีการพจิารณาในแตละสวนอยางละเอียดรอบคอบ ตั้งแตวาในหนาที่ ๔ ในแฟม
ของการประชมุ ก็คือต้ังแตการจัดทําคาอาหารทาํการนอกเวลา ซึง่เรากม็ีขอสังเกตวาในวงเงนิที่สูงมาก คือ
หนวยงานมีการใชงบประมาณสูงมาก และเปนลักษณะ คือทําใหเรามคีวามรูสึกเราตองเขมงวด กค็ือในการ
ทํางานของคณะอนุกรรมการก็จะมอบหมายใหหนวยงานภายในไปพิจารณาทบทวนการขอตั้งคาอาหาร
นอกเวลาอีกครั้ง โดยกาํหนดใหหนวยงานตองจัดทํารายละเอียดและแผนดําเนินงานมา เราถึงจะมา
พิจารณาจัดสรรให แลวประกอบกับในเรื่องของการจายจริงที่ผานมาดวย เราจะดูประกอบในเรื่องของการ
จัดสรร ในเรื่องของบประมาณใหนะคะ อันนี้เปนประเดน็ที ่๑ ที่เรามีขอสังเกตนะคะ  ในสวนที่ ๒ จะเปน
เร่ืองของการ จากการทีห่นวยงานไดมีการขอตั้งงบประมาณในสวนคาซอมแซมครุภัณฑเปนจาํนวนมาก  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ขออนุญาตนะ อยางเพิง่ไปไดไหม ผมสงสยัโครงการที่ ๓ หนา 
๒๕ โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ชื่อสวยหรูมากครบั        



คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการ                                                              นภัสสร ๑/๗ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
แตสาระคนละเรื่องกับช่ือเลยครับ หนา ๒๕ เอกสารที่แจกใหมหนาขวางนี ่เพื่อบันทึกระบบเสยีง ระบบการ
สืบคน ชื่อโครงการเบอเร่ิมเทิ่มเลย แตวารายละเอียดเปนเรื่องธุรการทั้งนั้นเลยครับ จัดซื้อของยงัให ๓๑ 
ลานบาทกวา ชื่อ โครงการพฒันาประชาธปิไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ไมเห็นมีอะไร
เปนเรื่องของสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเลย มีแตเร่ืองบันทกึการจัดเก็บการสืบคนฐานขอมูล
อภิปรายของสมาชิกรัฐสภา เกี่ยวอะไรกับประชาชน ชื่อโครงการเสียใหญหรูใชไหมครับทานประธาน       
มันไมตรง มาพอดีเจาของเรือ่ง มีคนโทรไปบอก มาแลว จะไดชี้แจงผมได 
  นางวนิดา มาศะวิสุทธิ์  :  เขาใจวามีของสาํนักประชุมกบัอะไรที่เปนเจาภาพรวม 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ๓๑ ลานบาทนี่ ไปทาํอะไร 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  อันนี้ปรับปรุงระบบฐานขอมูลในหองกรรมาธิการ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ชื่อโครงการคนละเรื่องเลยทานรองฯ เราก็งง อยางนี้ถกูตัดเลย
นะนี ่
  ประธาน  : สํานักประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ผมก็เลยสงสัยวา ชื่อโครงการอีกอยาง เนื้อหาอีกอยางหนึ่ง   
ใครจะรับผิดชอบตองวิเคราะหใหดนีะครบั เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนที่รับผิดชอบ 
  ประธาน  :  เอาชื่อใหเห็นภาพตามจริงไดไหมคะ คืออันนี้เปนการซื้อระบบบันทึกอะไรใช
ไหม ไมไดออกไปทําการพฒันาประชาธปิไตยนี่ ๓๑,๖๐๐,๐๐๐ นีห้นา ๒๕ คือถาเปนระบบบนัทึกก็บอกวา 
พัฒนาระบบบันทกึเสียง อะไรอยางนี้ เอาชื่อใหตรงกับความจริงใชไหม 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ยอดไมเห็นม ี๓๑ ลานบาทเลย อันนี้ผมดูตนเรื่องกอนวาตนเรื่อง
มันคืออะไร 
   
                                                                                                                                               - ๒/๑ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ        สาริศา ๒/๑ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  โครงการปรับปรุงรูปแบบและกลไกในการเผยแพรประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมทางการเมืองของภาคพลเมือง  
  ประธาน  :  กรณีคนมาชมสภา เราเปดอะไรที่มันทันสมัยใหเขาดูอยางนี้คะ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  และการเขามามีสวนรวมทางการเมืองภาคพลเมือง ชื่อมันใหญ
มากเลย 
  เลขานุการ  :  รายการที่ ๓ ที่เปนคําชี้แจง ตอนนี้มันก็เลยกลายเปนวามีรายการที่ ๑  
เปนโครงการจัดตั้งศูนย รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีสวนรวมทางการเมือง นี่เปน
กิจกรรมตอเนื่องอันนั้นวงเงิน ๔๑ ลานบาท อันนี้เปนกิจกรรมเดิมทั้งหมด สวนรายการที่ ๓ ก็เปนชื่อ
โครงการเดิมเหมือนกัน ชื่อโครงการเดียวกับรายการที่ ๒ แตอันนี้วงเงิน ๓๑ ลานบาท ก็จะเปนไปตาม
เอกสารในขอที่ ๒ หนา ๒๒ ที่ชี้แจง 
  ประธาน  :  พัฒนาระบบบันทึกภาพสืบคนฐานขอมูลประชุมรัฐสภาในรูปแบบ Digital  
๒๐ ลานบาท พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณประจําหองประชุมกรรมาธิการ ๕ ลานบาท บันทึกภาพและ
สืบคน ๒๐ ลานบาท เชน ถายภาพเวลาสมาชิกพูดอยางนี้หรือครับ  
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  ชื่อโครงการใหญแตภายใตชื่อโครงการใหญมันมีกิจกรรม 
ที่จะตองพัฒนาระบบ  
  เลขานุการ  :  คือมันจะมีโครงการที่ ๒ กับโครงการที่ ๓ พอดีนองเขาไดสรุปเอกสารตัวนี้
มันแยกกันอยู แตวาถาในเอกสารงบประมาณเราจะตั้งไวในรายการที่ ๕ คือคาใชจายในการสงเสริมและ
เผยแพรประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา แลวเราก็ชี้แจงวาเราไปทํากิจกรรมอะไรบาง ซึ่งปรากฏวาในโครงการ
พัฒนาประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ในรายการที่ ๒ เปนวงเงนิ ๔๑ ลานบาท
เปนกิจกรรมตอเนื่อง ซึ่งสํานักประชาสัมพันธไดมีการดําเนินการอยูแลว สวนตัวที่มาเพิ่มใหมก็คือเปนชื่อ 
ในโครงการชื่อโครงการเดียวกับรายการที่ ๒ แตอันนี้ เปนกิจกรรมที่ เพิ่มข้ึนใหม  วงเงิน ๓๑,๖๑๐,๐๐๐ ลานบาท 
ซึ่งในกิจกรรมตัวนี้เปนที่ทานรองไดกลาววาเปนตัวใหมซึ่งจะเปนรายการจัดซื้อประเภทครุภัณฑที่จะมา
ดําเนินการโครงการอยูทั้งหมดประมาณ ๕ กิจกรรม คราวนี้สวนรายการที่ ๓ เราไดมีการยายไปทาง
เจาหนาที่ของสํานักประชาสัมพันธแลววาชื่อ ๒ โครงการนี้มันซอนกัน คราวนี้ทางเจาหนาที่ของสํานัก
ประชาสัมพันธยืนยันมาวาจะใชชื่อโครงการนี้ มันก็เลยกลายเปนวาตอนนี้เปนโครงการที่ซอนกันดวย  
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  คือไมรูวัตถุประสงคของเขา คือช่ือโครงการภายใตหมวดรายจาย
อ่ืนมันก็ตองใชแบบนี้ คือดูแลววาเขามาเพื่อจะซื้อในเรื่องของกิจกรรมที่มันมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
แตวาถาที่ประชุมจะตีวาอันนี้มันเปนการจัดซื้อครุภัณฑก็โอนไปจะไปตั้งจายในหมวดครุภัณฑไมเปนอะไร 
แตวาถาโอนไปอยูในหมวดครุภัณฑมันไมไดครุภัณฑแน 
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  ประธาน  :  มันทําใหเกิดความสงสัย 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  คือเดิมมันใชคําวา โครงการพัฒนาและการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน มันมีชื่อโครงการอยูในหมวดรายจายอื่นอยูแลว แลวมีกิจกรรม เชน กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อเผยแพรอยูแลว 
  ประธาน  :  ชื่อโครงการนี้ตรงตามจริงไดไหม วาเปนการเริ่มจัดซื้อจัดจางวางระบบไฮเทค
อะไรขึ้นมา 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  คือมันมี ๒ ประเด็น คือประเด็นแรกถาไปอยูในครุภัณฑเชื่อได
เลยวาครุภัณฑจะถูกตัด อันที่ ๒ ก็คือวาถายังอยูในหมวดนี้มันสามารถที่จะไป Serve กิจกรรมตาง ๆ ทีเ่รามี
ทั้งหมดมันก็ได ในที่สุดแลวจากที่ประชุมผมไมติดใจ  
  ประธาน  :  มันแฝงหรือ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  มันไมไดแฝง สมมุติวากิจกรรมของสํานักประชาสัมพันธมี  
๒๐ กิจกรรม มันไมได Serve กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไมใช Serve กิจกรรมวันเด็กหรือไมใช Serve 
กิจกรรมผูนําสตรี แตมัน Serve ทุกกิจกรรม เพราะวาเราทําในเรื่องของครุภัณฑพวกนี้มันสามารถที่จะไป 
Serve กิจกรรมในเรื่องของการเผยแพรไดทุกกิจกรรม  
   นายวิจักขณ นาควัชระ  :  คือกิจกรรมตอเนื่อง กิจกรรมใหม กิจกรรมตอเนื่องมีอะไรบาง 
กต็องบอกใหชัดเจน เขียนแตชื่อโครงการแตไมบอกกิจกรรม กิจกรรมตอเนื่องกิจกรรมอะไร 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  ในหนา ๖๒ อันนี้คือแผนทํา แตมันจะมีรายละเอียดอยู  
   นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ไมใชไมใหสงสัย เพราะวาเราเปนกรรมการแผนฯ บางทีไมรูเร่ือง
เลยถามคนตั้งงบประมาณ ถามเจาหนาที่วิเคราะหก็ไมรูเร่ืองชี้แจงไดไหม ก็ตองรอถามทานรองคัมภีร  
ทานรองคัมภีรรูเร่ืองทุกอยางก็เขาใจใชไหมก็มีแคนั้น กรรมการอนุมัติโดยไมรูเร่ืองไดอยางไร นี่กรรมการ
แผนฯ ไมใชหรือ งบประมาณแผนดินเอามาใชการบริหารงานของเราเพื่อที่จะของบประมาณปตอไปครับ 
   ประธาน  :  โครงการที่ ๒ มีหลายกิจกรรม กิจกรรมตอเนื่องก็เห็นชัด โครงการที่ ๓ เพิม่ใหม
จริง ๆ เปนเรื่องระบบภาพระบบเสียงเปนการซื้อของทั้งในหองประชุมสภา หองประชุมกรรมาธิการ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  สรางกิจกรรมอะไรใหมข้ึนมาที่มาขออันนี้เพิ่มเติมชัดไหม ที่มีไม
พอเพราะอะไร 
   ประธาน  :  ใชระบบ IT เพื่อไปสนับสนุนกิจกรรมเดิม คืออยางหองประชุมภาจะทําอะไร 
๒๐ ลานบาท จะมีระบบภาพระบบฐานขอมูลอะไรใหมไหม  
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  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  คือเรียนวากิจกรรมพัฒนาระบบบันทึกภาพ เนื่องจากวาที่ผาน
มาเปน ๑๐ ป มันเก็บในรูปของวีดีโอ เทป แลวผมก็ไปเจอวาวีดีโอ เทป อยูในหองฝงตรงขามกับผูนํา 
ฝายคานปรากฏวารอน แลวภาพคือภาพประวัติศาสตรหมดเลย บันทึกการประชุมหมดเลย แลวปจจุบันมัน
ไมใชวีดีโอ เทป มันตองจางที่ปรึกษาที่เขาทําแลวเอากลับมาใหม เพื่อที่จะสืบคนวาเมื่อป ๒๔๐๐ กวา  
ป ๒๕๐๐ กวา ภาพการประชุมตรงนั้นมันคือภาพการประชุมอะไร เพราะวาไมแนใจ ตอนนี้ผมก็ใหทอยมา
แตวาทยอยแลวเครื่องวีดีโอ เทป ขณะนี้มันไมมีการซื้อขายกันในทองตลาดแลวก็จะตองไปยืมมา แลวก็เอา
เก็บอยูในระบบที่เรียกวาสามารถที่จะเรียกสืบคนมาได ก็คือตองไปซื้อตัว Server มาตัวหนึ่งในการที่จะ
จัดเก็บ แลวก็สืบคนเรียกออกมา ปจจุบันมันเรียกไดแตของเกาที่มันใชระบบบันทึกเทป วีซีดีอะไรอยางนั้น
มันอยูในหองนั้นผมวาเปนพันมวนตามที่เราบันทึกทั้งหมดในการประชุมสภาตลอด เพราะมันไมมีที่เก็บ 
มันเก็บอยูในความรอน กลับเขามาสูระบบของการสืบคนดวยไอที 
   นายวิจักขณ นาควัชระ  :  คือผมดูในผลการพิจารณาเห็นชอบตามโครงการที่เสนอเปน
โครงการหลักตอเนื่องผลักดันยุทธศาสตรเปนโครงการตอเนื่อง และไดรับการเบิกจายงบประมาณอยาง
ตอเนื่องป ๒๕๕๒ ตกลงเปนโครงการใหมหรือเปนโครงการตอเนื่อง ในหนา ๒๕ มันไมสอดคลอง 
   ประธาน  :  โครงการที่ ๓ กิจกรรมใหมไมนาจะเรียกวาตอเนื่อง เพราะวามันเพิ่งจะเริ่ม 
ซื้อระบบ  
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  เรียนทานประธานครับ คือลําดับที่ ๒ เปนกิจรรมตอเนื่อง  
แตขณะนี้พูดถึงในลําดับที่ ๓ ใชไหม ซึ่งตีวามันอาจจะเปนกิจกรรมใหม มันก็มีวัตถุประสงคแลวก็มีกิจกรรม
ที่ทําไปสอดรับในหนา ๖๒ ของชุดที่เสนอการประชุมในขณะนี้ 
   ประธาน  :  จัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่องก็ไมใชในเมื่อมันเปนงบใหมใชไหม หนา ๒๕  
ไดรับจัดสรรงบมาแลวเมื่อป ๒๕๕๒ หรือไม ถาไมใชก็เขียนใหม 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ฝายแผนฯ เขียนผิดหรือไม ถาฝายแผนฯ มีกิจกรรมที่ทานรอง
คัมภีรเสนอมาหรือไม เขาตองเสนอกิจกรรมมา ทําไมถึงมีความจําเปนมีวีดีโอ เทป เกา ๆ อยูกี่มวนตั้งแต 
ปไหนถึงปไหน ฝายแผนรูหรือไม  
   ประธาน  :  ที่ปรึกษาสุภารัตนเปนอนุกรรมการใชไหม  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  คือขออนุญาตนะคะ มันมีปญหานิดหนึ่งในการพิจารณาในขั้น
อนุกรรมการ คือวาเราไมเห็นโครงการของสํานักประชาสัมพันธ คือในตอนที่พิจารณามักจะไมคอยไดเห็น 
แลวก็ขอไป บางทีก็ไดจนกระชั้นชิดอะไรอยางนี้  มันก็สรางปญหานิดหนึ่งวาไมมี เวลาพิจารณา 
ในรายละเอียด ทีนี้ถาหากไปดูในหนา ๖๒ ชื่อโครงการที่ ๒ มันชื่อเปนกิจกรรมตอเนื่อง มันมีคําวา ของ 
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ประชาชน แลวพอมาโครงการที่ ๓ มันไมมี แตวามันเปนเรื่องของครุภัณฑหมดเลย จริง ๆ แลวเรียน 
ทานประธานนิดหนึ่งวาถาจําไมผิด ทานเลขาธิการเคยใหนโยบายไววาถาเปนเรื่องของการซื้อครุภัณฑใหตั้ง
งบประมาณในงบลงทุน เพราะฉะนั้นนโยบายตรงนี้เรายังคงไวอยูหรือไม ๑. ขอพิจารณา  ๒. ชื่อโครงการ
มันไมตางกันเลย ขอ ๒ กับ ขอ ๓ ถาหากวาจะเปนเรื่องพัฒนาระบบขอมูลและสืบคนฐานขอมูลการประชุม
ชื่อโครงการมันไมนาใชพัฒนาประชาธิปไตยกับการมีสวนรวมทางการเมือง เพราะฉะนั้นโครงการที่ ๒  
โอ.เค. ไมมีปญาหา แตวาโครงการที่ ๓ ถาหากวาจะมาทํากิจกรรมแบบนี้ตามวัตถุประสงคจะเปลีย่นชือ่ไหม 
ถาหากวาจะยังคงไว ถาทางประชาสัมพันธจะคงไวคือขอเสนอเพื่อพิจารณา  
  ประธาน  :  โครงการที่ ๓ กับโครงการ ๔ เปนโครงการใหมเปนเรื่องของการซื้อ  
ดานคอมพิวเตอร ทีนี้วามันจะเปนงบลงทุนไดไหมกับการเปลี่ยนชื่อโครงการใหสอดคลองกับกิจกรรมที่ทํามี 
๒ ประเด็น งบลงทุนกับเปลี่ยนชื่อโครงการ งบลงทุนเปนอยางไรดานแผน คําวา งบลงทุน ซื้อของเปน 
งบลงทุนหรือไม 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ถามฝายอนุกรรมการก็บอกไมเห็นโครงการ แลวก็ชองที่ ๓  
เขาเขียนผิดใชไหม ไมใชโครงการตอเนื่องทั้ง ๓ กับ ๔ มันไมสอดรับกันมันจะตกเปนหวง โครงการดีเอา 
ของเกามา Rebuild เพื่อใหการสืบคน Auto rebuild เมื่อกอนเปน Manual ตองไปหาเทปมากวาจะหาเจอ
ใชไหม เทปประวัติศาสตรทั้งหลายที่บันทึกไวทั้งหมดเห็นดวย แตวาคุณตองมีรายละเอียดมาวาปจจุบันนี้
เรามีเทปเกาตั้งแตป ๒๔๗๕ ถึงปจจุบันที่มีอยูมีเทาไร ปไหนบางที่เก็บไวตองมีบัญชีแลวถึงทําเสนอ 
โครงการมา ถาคิดจะทําโครงการก็คงตองสํารวจฐานขอมูลกอนวามีอะไรบาง อนุกรรมการก็นาจะพิจารณา
ตรงนี้ดวยวาคุณมีโครงการนี้ข้ึนมา คุณมีรายละเอียดมาดูหนอย ไปสืบคนมาแลวมีเทปอยู ๑,๐๐๐ มวน  
งอบางใชไดอยู ๓๐ มวนหรือเปดไมไดเทปเบลอไปหมดเปดดูหรือไม อยางนี้เปนตน ก็ฝากไวนิดหนึ่ง 
วาความคุมคาที่ทําโครงการก็ตองดูรายละเอยีดของมันดวย  
  นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานนิดหนึ่งครับ คือผมเขาใจวาทานรองคัมภีร
ทานพูดแลววาตรงนี้มันเปนเรื่องครุภัณฑงบลงทุน ทานพูดมาครั้งหนึ่งแลวบอกวาถาที่ประชุมเห็นวาจะตอง
ไป ต้ั งงบลงทุนก็ ไป ต้ั งที่ งบลงทุน  ซึ่ งท านที่ ป รึกษาสุภารัตนก็พู ดแล วว าผมจําได เหมือนกัน
คณะกรรมการนโยบายและแผนเคยมีมติวาคําขอที่เปนงบทุนนั้นใหตั้งงบลงทุนอยามาแฝงไวตรงนี้ ซึ่งตรงนี้
ทางคณะกรรมการก็ตองพิจารณาตรงนี้ เพียงแตวาผมกังวลเหมือนกับที่ทานรองคัมภีรกังวลวาพอไปตั้งอยู
ใ น งบลงทุ นมั นก็ จ ะ ไม ไ ด รั บจั ดส ร ร งบประมาณมั นก็ มี ปญหา  แต ถ า จ ะทํ า ให ถู กตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและแผนก็ตองไปตั้งรายการอยูในงบลงทุนครับ  
  ประธาน  :  เสนอไปไหมโครงการที่ ๓ โครงการที่ ๔ เร่ืองซื้อครุภัณฑจะแยกเปนงบลงทุน
ไหม ถาแยกเราก็แยกไปเลยดีไหม ทานรองคัมภีรวาอยางไร เห็นควรตั้งใชไหมมีความจําเปน 
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  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  คือผมเห็นมันเดือดรอน เพราะภาพประวัติศาสตรทั้งนั้นเลย  
แลวมันก็ตั้งหองแลวทางฝายโสตเขาไปใหบริษัทมาสํารวจดู แลวก็ประเมินราคาดูคือถาจะไปทําอยางที่ 
ทานรองวิจักขณมันตองใชเวลาเปนปนะครับ มันจะตองมาดูไลกัน แลวเปดเทปกันดูวามันจะเปนปไหนของ
เทาไร ซึ่งผมก็ไมติดใจ ซึ่งจริง ๆ แลวมันตองอยูในครุภัณฑ แตถาไมทําผมก็ไมไดเดือดรอนอะไร เพราะวา 
ไมมีภาพผมอยูตรงนั้น แตถาอยากจะทําก็คือมันเสียดายภาพประวัติศาสตรทั้งนั้นเลย มันควรที่จะตองเก็บ
รักษา เพราะวาวันนี้ภาพประวัติศาสตรทั้งภาพนิ่งก็ดี ภาพเคลื่อนไหว โดยเฉพาะภาพในหองประชุมก็ดมีนัมี
จํานวนมากเลย แลวเราก็ละทิ้งละเลยกันไปในเรื่องของความเปนประวัติศาสตร แลวก็ไมสามารถที่จะ
สืบคนได เราสืบคนไดก็เมื่อตอนที่เรามีครุภัณฑที่สมัยใหมที่เราจะเปลี่ยนจากวีซีดีมาเปนดีวีดี ตรงนั้น 
เราสามารถที่จะสืบคนเขาไปในระบบได วันนี้เยอะมากเลยผมไปผมยังตกใจวาทําไมเอามาทิ้งกันอยูตรงนี้ 
แลวทิ้งกันอยูตรงนี้ทิ้งอยูในหองที่มันไมมีความเย็นดวย มีความรอนดวย มันก็นับวันที่จะเสื่อมลง สุดทาย 
ก็คือวาถาจะตั้งครุภัณฑก็สุดแลวแตที่ประชุมวาใหตั้งในครุภัณฑ แตผมบอกเลยวาเวลาที่ของบประมาณ
มันมีเทคนิคกับสํานักงบประมาณ คือถาขอตรง ๆ ไปก็คือถูกตัดแนยิ่งภาวะเศรษฐกิจอยางนี้เขาตัดแน
เรียบรอยมันก็จะไมไดอะไรมันก็จะจอดอยูอยางนั้น  
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ผมฝากนะครับ ใหบริษัทมาสํารวจแลวโครงการอยูไหน จริง ๆ 
แลวมันเปนผลงานของเจาหนาที่โสตที่จะทําผลงานเลื่อนระดับสูงขึ้นไดดวยซ้ํา ถาเปนภาพประวัติศาสตร
คิดจากเจาหนาที่ข้ึนมาเอง อยากจะทําโครงการนี้ข้ึนมาก็ประสานบริษัทที่มีความชํานาญมาดูแลมีหรือไม 
ถามีก็ตองชี้แจงใหกรรมการรับรูไมใชวาตองมานั่งถามกันอยางนี้ มีฝายแผนที่วิเคราะหเร่ืองนี้มันตองมี
ความชัดเจนวาคุณไปดูโครงการเขาเสนอมาใหเจาหนาที่โสต ๘ เจาหนาที่โสต ๙ มีถึงหรือไมจําไมได  
เราสรางทางกาวหนาใหเขาแลวใหเขาทํางาน ผมมองอยางนั้นนะครับ ไมใชเปนแคธุรการถายรูปก็เก็บทิ้ง 
มันตองมีการจัดระบบความคิด เพื่อที่จะสรางระบบมาสืบคนใชไหม  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ทานประธานขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ คือตรงนี้ในระบบสืบคน
ฐานขอมูลในรูปแบบ Digital มันจะตองมีรายละเอียดของอุปกรณตองครบ เพราะวาเมื่อวันนั้นเจาหนาที่
สํานักงบประมาณมาชี้แจงเขาก็บอกแลววาไมวาจะดําเนินการอะไรก็แลวแตจะตองมีความพรอมในเรื่อง
ของอุปกรณอะไรทั้งหมด แลวก็รวมทั้งในเรื่องของการจัดสรางสถานที่อาคารรัฐสภาใหมดวยตองมีแบบ
พรอมไมอยางนั้นก็มีปญหาในเรื่องการอนุมัติงบประมาณ เพราะฉะนั้นตรงนี้ระบบบันทึกภาพราคาตั้ง  
๒๐ ลานบาท มันจะตองมีรายละเอียดครบดวยทั้งระบบ ไมทราบวาประชาสัมพันธมีแลวหรือยัง  
  รอยเอกหญิง สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตคือดูแลวสาระของเปาหมายมันนา
เสียดายถาเราจะเปลี่ยนชื่อนิดดีไหม คืออยากเสนอชื่อวาโครงการพัฒนาระบบบันทึกขอมูลภาพและเสียง
การประชุมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโสตทัศนูปกรณ คือบอกเนื้อหาไวแตเราเชิดชูตรงวาระบบขอมูลภาพ 
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และเสียงซึ่งมีคาทางประวัติศาสตร เราตองทําอะไรตรงนี้ คือเราจะเลี่ยงไมไปเนนที่งบลงทุนโดยตรง คือเปน
การพัฒนาระบบ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เห็นดวยที่ตองคํานึงถึง 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  มันตองมีเกี่ยวของใชเงิน ๒๐ ลานบาท สวนที่เปน Hardware  
๒๐ ลานบาท รวมทั้งหองรวมทั้งขางในดวย 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  รวมทั้งหองดวยหรือไมไมทราบ ซึ่งก็ตองมีแบบแพลนอีกใน
รายละเอียด 
  ประธาน  :  โครงการ ๓ กับโครงการ ๔ เหมือนอยูตรงกลาง แลวมี ๕ ๖ ๗ อีก เราเหมือน
แอบอยูความจริง โครงการ ๕ โครงการ ๖ โครงการ ๗ ก็เปนกิจกรรม เราจะเอาไวสุดทายเอาเรื่องกิจกรรมที่
ตอเนื่องไวกอน แลวก็เร่ืองซื้อครุภัณฑเอาไวตอทาย แลวก็เปลี่ยนชื่อโคงการ ไมอยางนั้นมันอยูตรงกลางก็
เปนที่สงสัย แตถาตอทายเราจะลําดับใหมก็ไดหรือวาไปขยับอยูสุดทาย 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  เทาที่ทราบการตั้งงบประมาณตองมีรายละเอียดของกรรมการ 
ที่ชัดเจนไมใชหรือเขาจะถึงอนุมัติใหเราจะสรางก็ตองมีแบบแพลนที่ชัดเจนจะทําหองอะไรก็ตองมีสเปคของ
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช แลวก็ตัว Software ที่ชัดเจน 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  คือถาหากวาเราไปดูในหนา ๖๔ มันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งเปน 
๔.๒ งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเผยแพรประชาธิปไตยและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมือง ซึ่งมันก็จะมีการทํา Multimedia ทําวีดีทัศน ตรงนี้มันจะไปผนวกรวมกันไดไหมที่จะพัฒนา
ระบบบันทึกภาพอะไร โดยถือวาเปนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสอะไรอยางนี้ คือแทนที่จะเปนชื่ออยางที่ 
พี่หนอยเสนอเอาขมวดรวมกันไดไหมตรงนี้  
  ประธาน  :  ถาตารางขวางมันคือโครงการ ๓ กับโครงการ ๔ ใชไหม แลวก็มารวมกันเอา
เปนชื่ออะไรนะคะ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขอ ๔.๒ เปนงานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส แตวาจะมาประยุกต
รวมกับที่พี่หนอยเสนอสักครูก็ไดนะคะ  
  เลขานุการ  :  เรียนทานประธานคะ ก็คือในหนา ๖๒ โครงการที่ ๓ เมื่อสักครูทานสุภารัตน
เสนอวานาจะเอาโครงการตัวนี้เนื่องจากเปนลักษณะพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเหมือนกันใหมาอยูที่หนา ๖๔ 
ในรายการที่ ๔.๒ โดยเพิ่มกิจกรรมยกกิจกรรมจากขอ ๓ ในหนา ๖๒ มาตอตรงนี้เลยไดไหมจะไดไปเพิ่ม 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  ทานประธานครับ คือเรียนอยางนี้วา ขอ ๓ กับขอ ๔ มันคนละ
เร่ืองกัน เพราะในหนา ๖๔ ขอ ๔.๒ คือการพัฒนาสื่อคือการจัดทํา Multimedia Presentation ปรับปรุง 
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วีดีทัศนที่มันอยูในหองสารนิเทศ จัดทําเรื่องของนิทรรศการ แลวก็ขอมูลผูนําสตรีมันคนละอันกับในเรื่องของ
ปรับปรุงหองโสตกับหองประชุมตาง ๆ มันคนละอัน มันไมใชอันเดียวกัน 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ทานประธาน มันมีนิดหนึ่ง ขอ ๔.๒ มันยังมีกิจกรรมปรับปรุง
หองสารนิเทศและอุปกรณโสตทัศนูปกรณดวย มันไมใชส่ืออิเล็กทรอนิกสอยางเดียว ปรับปรุงหองสารนิเทศ
ก็ไมรูวาแบบมีพรอมแลวหรือยังดวย  
   นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  ขอเรียนวาปรับปรุงหองโสตมันไมตองออกแบบอะไร มันเพียงแต
เปลี่ยนเกาอี้ขณะนี้พื้นหองมันเสีย มันเพียงแตเปลี่ยนเกาอี้เปลี่ยนพื้นเทานั้นเองที่จะดําเนินการ คือขอ ๔.๒ 
ในหนา ๖๔ มันเปนการทําเพื่อจะใชในหองสารนิเทศ แลวการปรับปรุงหองสารนิเทศก็คือเปลี่ยนเกาอี้ที่มัน 
ทรุดโทรมขณะนี้กับพื้นที่มันทะลุในหองโสตเทานั้นเองนะครับ 
  ประธาน  :  โครงการที่ ๓ เปนเรื่องของหองประชุมสภากับหองประชุมกรรมาธิการ 
โครงการที่ ๔ ของสํานักประชาสัมพันธอยางเดียว 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตที่เสนอใหรวมโครงการ ๓ กับโครงการ ๔ เพราะวา
พอดูชื่อหัวขอมันไมตางกัน คือมันสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองเหมือนกัน แตก็
แลวแตที่ประชุม เปาหมายก็คือสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยที่จะมีส่ือมีระบบการ
บันทึกภาพอยางดีมันจะครอบคลุมรวมไปดวยกันทั้งเรื่องการของการจัดทําสื่อ การปรับปรุงวีดีทัศน แลวก็
การพัฒนาระบบบันทึกภาพ ถาหากวามันจะรวมดวยกันไดมันก็ไมนาจะมีปญหา เพราะวาชื่อหัวขอของ
โครงการนี่ เปาหมายหลักมันก็คือเพื่อสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองอยูแลว  
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  คณะกรรมการใหญมาคิดใหอีก ผมวาอนุกรรมการแผนตองไป
ลงรายละเอียด คณะกรรมการใหญไมตองลงรายละเอียดจบแลวใชไหม เวลาเขาซักจะไดตอบไดเทานั้นเอง 
คณะกรรมการชุดใหญมีหนาที่ซัก อนุกรรมการแผนฯ ตองไปทํามาใหเรียบรอย ชื่อเหมาะสม ไมเหมาะสม
ผมวาอยางนั้นนะครับ  
  ประธาน  :  รีบเสนอใชไหม หมดเวลาวันไหน  
  เลขานุการ  :  หมดเวลาไปแลวคะ 
  ประธาน  :  เราปรับชื่อโครงการใหสอดคลองกับกิจกรรมขางในถึงเราจะรวมไมกิจกรรม 
โครงการที่ ๓ กับโครงการที่ ๔ รวมไหม ไมตองรวมก็ตามเดิม แตวาปรับช่ือโครงการ 
  รอยเอกหญิง สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  คืออันนี้เจตจํานงอยากจะเลี่ยงไมอยากไปใช 
งบลงทุนก็เสนอวาโครงการพัฒนาระบบบันทึกขอมูลภาพและเสียงการประชุมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
โสตทัศนูปกรณ คือจะคลุมไปเลยวาเมื่อเราพัฒนาระบบแลว เราก็จําเปนจะตองเพิ่มประสิทธิภาพของ 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ        สาริศา ๒/๗ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
เครื่องไมเครื่องมือในแตละหองเพื่อรองรับระบบ พอระบบมาปุบถาเครื่องมือไมสอดคลองปุบมันไปกันไมได 
เราจะมีเหตุผลที่จะตอสู 
  ประธาน  :  เราตองแยกโครงการที่ ๓ กับโครงการที่ ๔ ออกจากกันเหมือนเดิมนะคะ 
  เลขานุการ  :  ยังเปนโครงการเดิมอยู แตวาเปลี่ยนชื่อเฉย ๆ 
  ประธาน  :  เปนพัฒนาระบบบันทึกภาพและเสียงในการประชุมสภา 
  รอยเอกหญิง สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  บันทึกขอมูลภาพและเสียง เราถือวาภาพก็เปน
ขอมูลอันหนึ่ง เสียงก็เปนขอมูลอันหนึ่งนะคะ 
  ประธาน  :  และการประชุมคณะกรรมาธิการ  
  รอยเอกหญิง สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน  :  การประชุมเราละไวดีไหม เราอาจจะไปใน
วัตถุประสงควาการประชุมอันนี้ทั้งการประชุมใหญ ประชุมยอยอะไรอยางนี้ ภาพและเสียงการประชุม และ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโสตทัศนูปกรณ คือเมื่อระบบมันมาแลวอาจจะตองเพิ่มตัวกลองหรือวาตัวอะไร 
ใหมันไปดวย 
  นายวิจักขณ นาควัชระ  :  ผมมองอยางนี้นะครับ ชื่อโครงการมันใหญ อันนี้คือกิจกรรม
อันหนึ่งในโครงการเทานั้นเอง พัฒนากิจกรรมตรงนี้เปนกิจกรรมพัฒนาอะไรใชไหม ชื่อโครงการชื่อใหญเลย
อันนี้เปนกิจกรรมหนึ่งในชื่อโครงการใหญ ๆ ที่ทานตั้งมาแตแตกยอย เพื่อที่จะตั้งเปนงบรายจายอื่นใชไหมที่
จะเปนงบลงทุน อันนี้เปนกิจกรรมไปในโครงการใหญทั้งหมด ผมมองอยางนั้นนะครับ  
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ  :  มันคนละอันกัน ของโครงการที่ ๔ คือหองสารสนเทศ 
  ประธาน  :  โครงการที่ ๓ แกชื่อ แลวโครงการที่ ๔ ชื่อเดิมใชไหม แลวงบประมาณในสวน
อ่ืนมีอะไรอีกไหมคะ ทานรองแตละทานดูงบในสวนของทานมีอะไรขาดตกบกพรองไหม  
  เลขานุการ  :  ทานประธานคะ เมื่อสักครูพอดีเราไปรายงานในสวนเปนการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ แลวก็โยงกับเร่ืองของงบประมาณมันก็เลยโดดเขาไปในเรื่องของพิจารณาคําขอ
งบประมาณในสวนของโครงการของทานรองไปเลยเมื่อสักครูนี้ 
  ประธาน  :  ๓.๑ รับทราบการแกไขในโครงการที่ ๓ กับที่วาไปตั้งศูนยก็ระบุวาไปที่ไหนบาง 
ก็มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนใหเขียน ตอไป ๓.๒ งบป ๒๕๕๓ เชิญเลขานุการคะ 
 
                  - ๓/๑ 
   
   
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                                                                                        นภัสสร ๓/๑ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ซึ่งในสวนตรงนี้สํานักงบประมาณก็กําลงัทบทวนระหวางการเชา
กับการจัดซื้อใหวาจะมีแนวทางการดําเนนิการอยางไร และก็จะเปนรายการคาใชจายสําหรับการพัฒนา
บุคลากร ก็ขอแผนการดําเนนิงานที่ชัดเจน รายละเอยีดในเรื่องของการเปนเจาภาพจดัประชุม อันนีก้็มีดวย 
ที่ใหทํารายละเอียดเพิ่มเติม แลวก็ในรายการคาใชจายในการกอสรางอาคารรัฐสภาวาขอแผนการ
ดําเนนิงานที่ชดัเจนนะคะ แลวก็รายการคาใชจายในการเชาอาคารทีท่ําการนัน้ ก็คอืวาก็ขอรายละเอียด
เพิ่มเติมวาจะมีที่ไหนบาง มกีี่แหง และเงื่อนไขแตละแหงนั้นมกีารเชาอยางไร อันนีเ้ปนรายละเอียดที่สํานัก
งบประมาณบอกใหเรา ในลาํดับตอไปนี้อยากจะใหทางเจาหนาที่ไดชีแ้จงในเรื่องของคําขอตั้งงบประมาณ
นะคะ เชิญคะ 
  นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ (เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน ๕)  :  เรียนทานประธาน
นะคะ และก็คณะกรรมการ ก็คือวาจากการที่ขอตั้งงบประมาณรายจายของสํานักงานป ๒๕๕๓ 
คณะอนุกรรมการก็ไดพิจารณามาแลววาในปนี้สํานกังานเราไดของบประมาณทัง้สิน้เปนเงนิ 
๘,๘๕๗,๖๔๐,๓๐๐ บาท โดยแยกออกเปนคาใชจายบคุลากร ขอมาทั้งสิน้ ๑,๐๔๙,๑๒๗,๑๐๐ บาท 
คาใชจายดาํเนินงานขอมาทั้งสิน้ ๑,๔๖๔,๒๙๓,๙๐๐ บาท โดยแยกออกเปนคาตอบแทนใชสอยและพัสดุ 
๑,๓๖๗,๑๓๐,๙๐๐ บาท คาสาธารณูปโภค ๙๗,๑๖๓,๐๐๐ บาท หนาที ่๔ นะคะ ตอไป เปนคาใชจาย
ลงทนุ ปนี้สํานกังานเราขอมาทัง้สิ้น ๕,๒๘๘,๖๖๘,๔๐๐ บาท แยกออกเปนคาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวย 
ต่ํากวา ๑ ลานบาท ๒๗,๘๒๔,๗๐๐ บาท ครุภัณฑทีม่รีาคาตอหนวยสูงกวา ๑ ลานบาทนะคะ ขอมาทัง้สิน้ 
๕๑,๗๐๕,๔๐๐ บาท ครุภัณฑไฟฟาและวทิยนุะคะ ๒๖,๙๕๐,๔๐๐ บาท คาที่ดนิสิ่งกอสราง ขอมาทัง้สิ้น 
๕,๒๐๙,๑๓๘,๓๐๐ บาท คาใชจายอุดหนนุนะคะ ขอมาทั้งสิน้ ๒๓,๗๗๓,๘๐๐ บาท แลวก็คาใชจาย
รายการอืน่ ประกอบไปดวยโครงการตาง ๆ ขอมาทัง้สิ้น ๑,๐๓๑,๗๗๗,๑๐๐ บาทคะ รวมทั้งสิน้ก็เปน 
๘,๘๕๗,๖๔๐,๓๐๐ บาทคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เมื่อกี้วาระที่แลวพิจารณาคําขอ อันนีว้าระพิจารณาคาํขอตั้ง
งบประมาณ พิจารณาคาํขอตั้งนี้ยอดไมตรงนะ เชน ยทุธศาสตรที ่๕ นี่ ๘๒ ลานบาท มาในหนาแรก ๘๖ 
ลานบาท 
  นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ  :  คือในสวนในวาระกอนหนานี้เปนยุทธศาสตรเฉพาะโครงการ
คะ แตอันนี้รวมในสวนของหมวดคาใชจายอื่น ๆ พวกบุคลากร พวกเงนิเดือนลงไปดวยคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ตรงไหนที่เราจะตองรายงานทานประธาน เฉพาะอนันี้            
ไมเกี่ยวกับอันหนานะ 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                                                                                        นภัสสร ๓/๒
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 
 
  ประธาน  :  ทั้งหมดเราตองไปตั้งเฉพาะ วาระที่ ๓.๒ ชวยตรวจสอบดวยนะคะ ในงบสวนที่
ทานขอ มีตกหลนอะไรบางหรือเปลา สํานกัพัฒน งบการไปดูงานตางประเทศอะไรนี้ไมตกหลนแลวนะ   
แลวทีนีเ้ดี๋ยวเขาจะบอกวาป ๒๕๕๒ ไมเคยมี เดี๋ยวเขาจะไมใหอีก 
  เลขานุการ  :  สํานักงบประมาณรับทราบสวนตรงนี้แลวคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ขออนุญาตไลหนอยนะคะ พยายามไลหนอยนะครับ ในหนา
ขวางนี่ งบโครงการภายใตยทุธศาสตร ดานขวางหนา ๓ นี ้
  ประธาน  :  ยุทธศาสตรที ่๑ เลยใชไหมคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  งบกอสรางที่บอกวาจะตองรอแผนงานชัดเจนใชไหมครับ 
โครงการประเมิน ๒ ลานกวาบาท ก็คือจางที่ปรึกษาใชไหมครับ โครงการที ่๓ ยกระดับขีดความสามารถ
จากตัวแทนนติิบัญญัติ ๑๒ ลานบาทนี้คืออะไร ทําอะไร ถามหนอยวามีของผมอยูไหม รายละเอยีดอยู
ตรงไหน พอจะตอบไดไหมครับ  
  ประธาน  :  โครงการอะไรบาง แลวของสาํนักไหน มีไหมคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ไลทีละอยางอยางนี้ แลวยงัมีขาดโครงการที่จะปรับรวมหองพัก
คอยของผมยงัไมมีเลยประมาณ ๑๐ กวาลานบาท หรือ ๑๑ ลานบาท มีเรยีบรอยแลว 
  นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ  :  ในสวนคาใชจายยกระดับขีดความสามารถเงนิ ๑๒ ลานบาท
นี้จะประกอบไปดวย คือจะอยูในเอกสารหนา ๗๒ ในคําชี้แจง จะประกอบไปดวยโครงการพฒันาองคกร
ตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ขอมาทั้งสิน้ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ ก็คือโครงการ
ทบทวนกลยทุธ และจัดทาํแผนงบประมาณของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการที่ ๓ ก็คือโครงการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและจัดทํางบประมาณของสาํนักงาน ๓๐๐,๐๐๐ และ
โครงการที่ ๔ โครงการพฒันาการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติและการควบคุมการบรหิารราชการแผนดิน 
๓,๔๑๔,๔๐๐ บาท โครงการที่ ๕ โครงการสงเสริมและสนับสนนุการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสําหรับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูปฏิบัติ ๔,๗๒๔,๘๐๐ บาท แลวก็โครงการที ่๖ ก็คือโครงการสงเสรมิการใช
หองสมุด ดานพัฒนาการสืบคนสารสนเทศ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิน้เปนเงนิ ๑๒,๒๘๙,๐๐๐ บาท 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ทานประธานขออนุญาตตอนะครับ โครงการที่ ๔  
  ประธาน  :  อันนีก้อน เพราะชื่อมันกวาง เลยไมรูวาอนันีใ้ครเปนเจาของเรื่องในยุทธศาสตร
ที่ ๑ ตรง ๑๒ ลานบาทนี้บางคะ อยาง ๒,๒๐๐,๐๐๐ องคกรการบริหารจัดการ คือทบทวนยุทธศาสตร  
๑,๕๐๐,๐๐๐ คืออะไร แลวก็แปลงแผน คือมันเปนงานของกลุมนโนบายและแผนหรอืเปลา ดูตามชื่อนะคะ 
ลองอธิบายตรงยทุธศาสตรที ่๑ ตรง ๑๒ ลานบาท มนัไมมีหนวยงานโดยตรง 
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  นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ  :  คือตัวคาใชจายตัวนี้เราเปนการขอโครงการตาง ๆ ภายใต
ยุทธศาสตรของสํานักงาน ซึ่งจะประกอบไปดวยโครงการหลาย ๆ โครงการทีห่นวยงานขอเขามา แลวเราก็
บูรณาการเขาไปในยุทธศาสตร ซึ่งแตละโครงการจะก็มีเจาภาพหรือสํานักงานขอมาอยูแลว 
  ประธาน  :  การบานเมืองทีด่ีใครเจาภาพคะ 
  นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ  :  โครงการที ่๑ โครงการที่ ๒ แลวก็โครงการที่ ๓ ก็จะเปนใน
สวนของกลุมงานนโยบายและแผนนะคะ โครงการที ่๔ ของสํานักบริหารงานกลางคะ 
    
  ประธาน  :  พัฒนาดานนิตบิัญญัติ ควบคุมการบริหารราชการแผนดนิ ๓ ลาน สํานกังาน
กลางไปทําอะไรคะ 

นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ  :  อันนี้ไมใชคะ เปนโครงการของสํานกักรรมาธิการ ๑ – ๒ และ 
๓ นะคะ 

นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  สํานักกรรมาธกิาร ๑ – ๒ – ๓ คือตองดูในหนา ๖ โครงการที่ ๒ 
ลําดับที่ ๔ 
   ประธาน  :  กรรมาธิการ  ๑ – ๒ – ๓ ก็จะไปพัฒนาตัวเอง พอบูรณาการแลวมันงง มนัไม
ผลักดันยทุธศาสตรอะไร เพราะวามันสารพัดโครงการมารวม ควรที่จะใหเดนเลย ยทุธศาสตรที ่๑ ไปทิศทาง
ไหน อันนี ้๓,๔๐๐,๐๐๐ กรรมาธิการ ๓ สํานักไปพัฒนาดวยกัน ไปสัมมนากนั คือไปรวม ๆ หลาย ๆ อัน  
มันหลายเรื่อง โครงการที่ ๔ สํานักกรรมาธกิาร ๓ สํานัก โครงการที่ ๕ อันนี ้๔,๗๐๐,๐๐๐ นี้ไปไหน 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ๔๕๐,๐๐๐ ไมใชหรือ อันเดียวกนัหรือเปลาครับ 
  ประธาน  :  หนา ๗๒ เพิ่มศักยภาพสาํหรับผูปฏิบัติงาน 
  นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ  :  เปนโครงการของสํานกัพฒันาบุคลากรคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ตองดูในคําชี้แจงใชไหมครับ 
  นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ  :  ในการชี้แจงอันนี้คะ คณะอนุฯ ดวูาตองดูวาการเพิ่มศักยภาพ
ของสมาชิก ก็เลยแยกมาอยูในสวนของยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนนุกระบวนการนติิบัญญัติ
คะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ทําอะไร ๔,๗๐๐,๐๐๐ เพื่อไปต้ังสถาบนัพระปกเกลาสาขา ๒ 
หรือครับ 
  เลขานุการ  :  ไมใชคะ มันเปนความเหน็ของคณะอนุฯ อยางที่ไดรายงาน เราก็เลยยาย
โครงการนี้ในตารางที่ ๑๒ ทีนี้ในโครงการที่ ๑ เมื่อกี้ตามที่ทานประธานไดถามนะคะ ก็คือโครงการพัฒนา
องคกรตามแนวทางการบริหารบานเมืองทีด่ี มันจะเปนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับตัวชีว้ัด จะเปนเรื่องของ    
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การอบรมในเรือ่งของการพฒันา เชน การบริหารความเสี่ยงเรื่องอะไรอยางนี้ ความเสี่ยงเรื่องตนทนุอยางนี้ 
เพราะวาเราไมไดไปจัดไวอยูในโครงการของในเรื่องของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากวาทางสวน
นั้นเขาเสนอมา มนัจะมหีลักสูตรที่ชัดเจนอยู เราก็เหน็วามันมีความสอดคลองกับเร่ืองตามรายการนี้ คือ
ยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนนุกระบวนการนิตบิัญญัติ เราก็เลยยกไปอยูที่ในโครงการที่ ๑ เร่ือง
โครงการพฒันาการบริหารจดัการบานเมืองที่ดี ซึ่งรวมถึง PMQA ดวยในสวนตรงนี ้
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เพราะวา ผอ. ยังไมไดเสนอมา โครงการที ่๕ ปรับปรุงหอง     
คนสวน ทีนี้ผมจะเพิม่อีกโครงการหนึง่ จะยายหองคนสวนไปอยูทางโนน ยงัขาดโครงการหนึง่ ตรงที่เรายาย
คนสวนไป เราจะทาํหองพกัคอยบุคคลในวงงานรัฐสภา รวมทัง้พนักงานขับรถดวย งบประมาณสัก         
๑๑ ลานบาท เทาทีท่ราบ ยังไมไดสงเขามาใชไหม ขอเพิม่อีกอันไดไหม ทานอนฯุ ของมันจําเปน เปนความ
ตองการ คือสํานัก รปภ. ไดหรือเปลา มันเพิ่งเสร็จจากคณะกรรมการสโมสร เขาสงมาที่สํานกังานแลว เขา
ทําเรื่องสงมาที่สํานักงานแลว ทําอยางไร งบประมาณ ๑๒ ลานบาท หองพักคอยวาดวยเรื่องของ ส.ว. ดวย 
เพราะเรามีแตหองพักคอยดานโนน ประชาชนไมมหีองพักคอย ผูมาชีแ้จง เราไปสํารวจพืน้ที่ออกแบบเสร็จ
เรียบรอย มงีบประมาณเรียบรอย เสร็จแลว อยางนี้ชัดเจน มนัก็ไดอยูแลว 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทานรองฯ มนัไมไดไปที่อนฯุ แลว มันอยูที่คณะนโยบายและ
แผนทานประธานจะพจิารณาอยางไร 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เพิ่มอีกสักโครงการไดไหม อยูที่คุณสายพิณ ก็ไปผาตัด รูสึก   
จะสงมาที่สํานักงานแลว แตวาถงึหรือยงัเทานัน้เอง ไมไดรับใชไหม จะยุงนะครับ เพราะวาเปนมติของ
กรรมการสโมสรที่สงใหสํานกังบประมาณตั้งงบบประมาณดวย 
  ประธาน  :  เต็มเวลาแลวใชไหม เราไปตั้งอนุกรรมการแผนอะไรเรียบรอยแลว 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เพิ่มไปใหไมไดหรือ เพราะวาจําเปน แลวมพีื้นที่ใชสอยเยอะเลย 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  จําไดวาที่เขามาในอนุฯ เพราะไมมีแบบเสนอเขาไปในอนุฯ นะ
วันนั้น อนฯุ เลยไมพิจารณา 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  มี สงไปแลว แบบเพิ่งปรับปรุงเสร็จเมื่อสัปดาหที่แลว 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ก็พิจารณาในอนุฯ ไมมีแบบ คณะอนุฯ ถงึไดตัด 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  เขาไมเหน็มีแบบก็ผานมาตัง้เยอะแยะ ไมใชไมมีแบบเฉพาะ 
ของเราอันเดียว อันอืน่ยงัไมมีแบบเลย 
  เลขานุการ  :  ในขั้นคณะอนฯุ ไมมนีะคะ  
  นายวิจักขณ นาควชัระ  : ความหมายเขาเสนอเขามาในคณะอนุฯ แลว 
  เลขานุการ  :  ไมมีคะ 
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ประธาน  :   เห็นชอบเทาทีม่ีเอกสารก็แลวกันนะคะ ทานรองฯ วิจกัขณเอาไวรอแปรญัตติ 
ก็ไดใชไหม ข้ันตอนตรงนั้น 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ผมเสียดาย ถาเขาไปแลวจบเลย ไดอยูแลว มีแบบพรอม มีการ
เซ็นแบบเรียบรอย พรอมที่จะกอสรางไดเลย ทาํ TOR ไดเลย คือมนัตองทาํอยางนี้ นีก่็พยายามตั้งกรรมการ
เขาไปทําขึน้มา อยางวาไมทนัการณ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ไมทราบวาทานวิจกัขณเสนอเขามาวันไหนคะ ที่เสนอเขามา 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ใหทาง ผอ. สุชนา มาเสนอ อยางหองคนสวน ผมเปนคนสัง่เขา
เอง เขาเสนอแบบเขามาแลวใชไหม 
  เลขานุการ  :  ไมมีคะ เพราะวาถาเรื่องจะเขาคณะอนุฯ ไดจะตองผานกลุมงานนโยบาย
และแผนเขามา 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ผมเหน็วามี เพราะเปนคนสัง่เองใหเขาไปออกแบบเรื่องหอง   
คนสวนดานโนนเพื่อใหสวยงาม ตอนนี้รกมาก ดานริมร้ัวตรงโนนเห็นไหมครับ จัดระบบใหดีข้ึน เปน      
เรือนเพาะชาํ เปนทีพ่ักของคนสวนเราดวย แลวพรอมเสนอโครงการหองพักคอยมา แสดงวาเขายงัไมสง  
เขามา สงเขามาหรือวาอนันี้ไมมีแบบเทานั้นเอง 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ผมเปนอนฯุ อยูดวยครับทานรองฯ ผมเขาใจวาไมมีคําขอเขา
มาเลยนะครับ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :ก็ตองแปรญัตติ เปนความตองการของสมาชิกรัฐสภา ไมใช  
ความตองการของสโมสร 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ตอนนี้ยงัไมจบ ถาเกิดดูแลววามอีะไรครบแลว ลองมาดู ถาใสได   
ก็ใสเขาไป จะเปนเรื่องของกรรมการ ถาใสไดก็ใสเขาไป ตรงนี้อาจจะสาํรวจวา ขอขอมูลภายในกี่วนัอะไร   
ก็กําหนดไป ถาเกิดไมได จะตัดวันไหนก็วาไป 
  เลขานุการ  :  คือจริง ๆ เราหมดเวลากับสํานักงบประมาณแลวนะคะ ในเรื่องของการสง
เอกสารตอนนี ้รอเอกสารแคเปนทางการ ตอนนี้ในเบื้องตนเราคียเขาไปในระบบ เราตองเขาใจวาเขา
พิจารณาในเรือ่งการจัดสรรแลวดวยในเบือ้งตน เนื่องจากวาเราลาชา เพียงแตวาเราขอในเรื่องของการสง
เอกสารเทานัน้เองวาเราจะสงเปนทางการ ซึ่งเราจะตองผานในที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายและ
แผนใหเรียบรอย เพราะเราคอนขางลาชากับเร่ืองนี ้เปนหนวยงานที่ชามากในสวนของสวนราชการเรา 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทานรองฯ ขออนุญาตนิดไดไหม ผมขออนุญาตกลุมงาน
นโยบายและแผน พอดีเร่ืองผมเขาใจวาทานรองฯ วิจักขณก็ตองการ แลวพอดีทานรองฯ จเร กพ็ูดมา คือ  
ถาเราไปขอแปรญัตติ ผมกลัวสํานักงบประมาณจะเลนลูกกับเราอีกวา เราไมมีคาํขอมากอนแลวไปขอ    
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แปรญัตติ ทีนีม้ันเปนไปไดไหมครับ ก็ใสเขาไป ผมเขาใจวาทางสํานักงบฯ ไมใหเราหรอกครับ ทนีีไ้ปแปร
ญัตติก็ไปไฟลเอาตรงนัน้ ผมกลัวอยางนัน้ มนัพอจะใสไดไหมครับ ถาเปนมติคณะกรรมการนโยบายฯ นี ้
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออีกนิดหนึ่งทานรองฯ วิจกัขณ อันนี้เปนนโยบายของใครคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  กรรมการสโมสร ซึ่งเปนความตองการโดยเฉพาะวุฒิสภาดวย 
สวนใหญผูแทนฯ จะไปอยูฝงโนนหมด ทีนีท้านตองการหองพักคอยสมาชิก และก็ผูตดิตาม แลวก็ประชาชน
ที่เขามาดานนี ้ก็เสนอเขากรรมการสโมสร มีมติเหน็ชอบตามแบบแลว พรอมที่จะดําเนินการของบประมาณ
ในป ๒๕๕๓ ไดเลย แบบเขยีนเรียบรอยแลว มีเสร็จหมดแลว มีการเซน็รับรองแบบมาเรียบรอยแลว  
  ประธาน  : สงขอมูลไปแลวใชไหมคะ เราสงขอมูลไปแลว เอาอยางนี้ไหม ถาเขาบอกวา
ไมไดก็ไมไดดีไหม เพราะวาขอมูลตัวเลขก็ไปหมดแลวใชไหมคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ทานกรรมการสโมสรก็มีปญหา กวาจะประชุมกนัได 
  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เราก็มีมติวา เห็นชอบตามที่อนฯุ แผน เสนอมา แลวก็ปรับถอยคํา 
ปรับช่ือโครงการใหถูกตองตามมติก็แลวกนันะคะ แลวเติมมติเปาหมายอะไรใหชัดเจนนะคะ 
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ถาเติมได ขออนุญาตเติมหนอยนะทานประธาน 
  ประธาน  :  ปรับเปลี่ยนวงเงนิ แลวเติมรายละเอียดแกไขอะไรแคนั้นคะ 
  เลขานุการ  :  วงเงินเทาไรนะคะทานรองฯ  เราขอรายการเลยไดไหมคะตอนนี ้
  นายวิจักขณ นาควชัระ  :  ๑๑ ลานบาท ไดเดี๋ยวสงมาเลย 
  ประธาน  :  เราก็เห็นชอบในวงเงินงบประมาณที่เสนอนะคะ ป ๒๕๕๓ ขอบคุณคะ ขอปด
ประชุมนะคะ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา 
 
กลุมงานชวเลข ๕ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 


